
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
สมัยสามัญทีส่ี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕  

เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
********************  

ผู้เข้าประชุม  ทั้งสิ้น  ๑๔ คน 
 

๑. นายจันทร์  มีศรี   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๒. นายประพันธ์  กองทรัพย์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๓. นายบัวเรียน  ขันทะพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๔. นางสาวน้ าฝน   ศิริวิชา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๕. นายไสว  สมบูรณ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๖. นางสมจิตร  แสนชัยยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๗. นายสมโภชน์  นาเหนือ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๘. นายภาวัฒ  อายุนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๙. นายอภิสิทธิ์  นามเดช   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๐. นางยุพาพร  สุดใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๑. นายสุรศักดิ์    อุทุมพิรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๒. นายวันที  พฤคณา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๓. นายฉลอง  ประสาร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๔. นายสุพล  สุจริต   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๕. นายสมพงศ์  คงเลข   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 

 

ผู้ขาดประชุม  (ไม่มี) 
ผู้ลาประชุม (ไม่มี) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๑๑  คน 
๑. นายทศพล  มีศรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๒. นายปุระชัย  พ านัก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๓. นายฟื้น  มิตรภาพ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๔. นางสุกัญญา  พลฉลาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๕. นายสิทธิพล  กลมกลาง   ผู้แทนบริษัทซาวน่า อินเตอร์เนชั่ลเนล กรุ๊ป(ประเทศไทย)จ ากัด 
๖. นายณัฐภรณ์  ไกรภู  ผู้แทน บริษัทร่มโพธิ์ศรีสุริยะจ ากัด 
๗. น.ส.อรยา  ยุบลนารถ ผู้แทน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง  
๘. นายสัญญา  หินวรรณ ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. สิบเอกพิธิต  ชาญฉลาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๑๐. นายสมพงศ์  คงเลข  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๑. จ่าเอกนเรศ  เพ่ิมทอง  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 



-๒- 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 - นายสมพงศ์  คงเลข (ปลัด อบต.กุดบง)เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง กล่าวแจ้ง
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง สมัยสามัญที่สี่ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าประชุม จ านวน ๑๔ คน ครบองค์ประชุม     
จึงให้สัญญาณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ประจ าที่ที่จัดไว้ และเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
เปิดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 - นายจันทร์  มีศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง กล่าวชี้แจงที่ประชุม ตามที่      
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ได้เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่สี่ ระหว่างวันที่ ๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕  
และวันนี้เป็นวันปิดสมัยสามัญประชุม มีสมาชิกสภาเข้าประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง การจัดงานอยู่ปริวาสกรรมกัมฐาน ณ ธรรมสถานป่าช้าบ้านใหม่ มีพิธีเปิดการจัดงาน 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมงาน และในสถานที่เดียวกัน เปิดการจัดงาน           
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ นักเรียน เยาวชน ประชาชน จึงขอสมาชิกสภาร่วมเปิดงานในคราวเดียวกัน 
 ที่ประชุม ทราบ 
 ๑.๒ เรื่อง กฎหมาย ระเบียบค าสั่ง หนังสือสั่งการ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาฯแจ้งที่ประชุมทราบ 
 - เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง สมัยแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
ระหว่างวันที่ ๖-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี ๒๕๖๖ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖         
จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ที่ประชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว(ไม่มี)  
 - ประธานสภาฯ กล่าวฝ่ายเลขานุการสภายังจัดท าบันทึกรายงานไม่แล้วเสร็จไว้รับรองครั้งต่อไป 
   

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ๔.๑ คณะกรรมการตรวจสอบการดูดทรายในเขตพื้นที่ต าบลกุดบง รายขอต่อใบอนุญาต  
บริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด 
 - ประธานสภาฯ กล่าวตามที่ส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย ได้แจ้งให้สภาฯ 
พิจารณาให้ความเห็น เรื่อง การขอต่อใบอนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๓ ข้อ ๑๘(๒) สภาได้มอบหมายให้
คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเข้าตรวจสอบตามระเบียบ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอให้คณะกรรมการฯ 
รายงานที่ประชุม 

 /นายปุระชัย...   



-๓- 
 

 - นายปุระชัย  พ านัก ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวรายงาน ตามที่สภาได้มอบหมายให้เข้า
ตรวจสอบ ชันสูตร ในด้านการปกครอง ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรื อ
ทรัพยากรธรรมชาติ รายบริษัทร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด ผู้ขอต่อใบอนุญาตดูดทรายตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
มาตรา ๙ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ฯ สถานที่ประกอบการบริเวณหมู่ที่ ๕ แม่น้ าโขงพ้ืนที่ขออนุญาตจ านวน ๒ ไร่ 
มีการวางแนวหลักหมุดบนตลิ่งและวางทุ่นในแม่น้ าโขงเรียบร้อย ชัดเจน เรือดูดทรายจ านวน ๒ ล า อยู่ในทุ่น          
พ้ืนที่วางทราย บนตลิ่ง ได้รับอนุญาตจากส านักงานเจ้าท่าและส านักงานป่าไม้เขตอุดรธานีเรียบร้อย ผลกระทบ  
ด้านตลิ่งไม่มีสภาพทรุดตัว พร้อมบันทึกถ้อยค าผู้แทน เส้นทางการขนส่งทรายที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ระยะทาง
ประมาณ ๘๐๐ เมตร ได้รับการดูแลบ ารุงรักษา ประชาชนผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความเดือดร้อน และไม่มีผู้ร้องคัดค้าน 
เรื่องมลภาวะฝุ่นละออง เกษตรกรผู้ท าสวนไม่ได้รับผลกระทบและจากบันทึกถ้อยค า ปรากฏว่า บริษัทร่มโพธิ์ศรีสุริยะจ ากัด 
ไดร้ับความเห็นผ่านประชาคมหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมทราบประกอบการพิจารณาต่อไป 

 ที่ประชุม ทราบรายงานคณะกรรมการฯ รายบริษัทร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด  
 ๔.๒ คณะกรรมการตรวจสอบการดูดทรายในพื้นที่ต าบลกุดบง รายห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง ขอใหม่ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุม ตามที่ส านักงานที่ดินจั งหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย      
ได้แจ้งให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็น เรื่อง การขออนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๓ ข้อ ๑๘(๒) สภาฯได้
มอบหมายให้คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้งเข้าตรวจสอบตามระเบียบ เมื่อวันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕            
ขอให้คณะกรรมการฯ รายงานที่ประชุม 
 - นายปุระชัย  พ านัก ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวรายงาน ตามที่สภาได้มอบหมายให้เข้า
ตรวจสอบ ชันสูตร ในด้านการปกครอง ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ รายห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง ผู้ขออนุญาตดูดทรายตามประมวลกฎหมายที่ดิน  มาตรา ๙ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ฯ ณ สถานขออนุญาตบริเวณหมู่ท่ี ๕ แม่น้ าโขง พ้ืนที่ขออนุญาต จ านวน ๑ ไร่ มีการวาง
แนวหลักบนตลิ่งชัดเจน ระยะแนววางทุ่นในแม่น้ าโขงยังไม่ด าเนินการ แต่ตามผัง ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร         
พ้ืนที่จะด าเนินการวางทรายแนวตลิ่งได้ยื่นเรื่องให้กรมเจ้าท่าและส านักงานป่าไม้ และคณะกรรมการฯ ได้            
บันทึกถ้อยค ากับผู้แทน เรื่องเส้นทางการขนส่งทรายที่เป็นทางสาธารณะประโยชน์ และระยะห่างจากเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ได้รับการตรวจสอบจาก อบต.กุดบง เป็นไปตามเงื่อนไข ในรัศมี ๑,๐๐๐ เมตร และบ้าน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ  
มีระยะห่างตามเงื่อนไข ปัญหาความเดือดร้อน การ้องเรียน ไม่มี เป็นขอใหม่ ยังไม่ประกอบการ พ้ืนที่พักทรายได้รับ
อนุญาตเป็นของห้างหุ้นส่วน และรายดังกล่าวได้รับความเห็นจากประชาคมหมู่บ้านแล้ว จึงขอรายงานที่ประชุม  
เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 ที่ประชุม ทราบรายงานคณะกรรมการฯ  
 ๔.๓ คณะกรรมการตรวจสอบการดูดทรายในเขตพื้นที่ต าบลกุดบง รายบริษัท ซาวน่า อินเตอร์
เนชัลแนล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 

/ประธานสภาฯ... 



-๔- 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุม ตามที่ส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย      
ได้แจ้งให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็น เรื่อง การขออนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๓ ข้อ ๑๘(๒) สภาฯได้
มอบหมายให้คณะกรรมการที่ สภาฯ แต่ งตั้ ง เข้ าตรวจสอบชันสูตร  เมื่ อวันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕                       
ขอให้คณะกรรมการฯ รายงานที่ประชุม 
 - นายปุระชัย  พ านัก ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวรายงาน ตามที่สภาได้มอบหมายให้เข้า
ตรวจสอบ ชันสูตร ในด้านการปกครอง ความเดือดร้อนของราษฎร ความ เสียหายทางเศรษฐกิจหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ รายบริษัท ซาวาน่า อินเตอร์เนชัลแนลกรุ๊ป(ประเทศไทย)จ ากัด ผู้ขออนุญาตดูดทรายตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน  มาตรา ๙ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ฯ ณ สถานที่ขออนุญาตบริเวณหมู่ที่ ๕ แม่น้ าโขง 
ต าบลกุดบง พ้ืนที่ขออนุญาต จ านวน ๔ ไร่ มีการวางแนวหลักหมุดบนตลิ่งชัดเจน ระยะแนวของทุ่นในแม่น้ าโขงยัง
ไม่ด าเนินการ แต่ตามผัง ระยะประมาณ ๘๐ เมตร พ้ืนที่จะด าเนินการวางทรายแนวตลิ่งได้ยื่นเรื่องขออนุญาตจาก
ส านักงานเจ้าท่าจังหวัดและส านักงานป่าไม้ อุดรธานีแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้บันทึกถ้อยค ากับผู้แทน           
เรื่องเส้นทางการขนส่งทรายที่เป็นสาธารณะประโยชน์ และระยะห่างจากเขื่อนป้องกันตลิ่งได้รับการตรวจสอบจาก 
อบต.กุดบง แล้ว เป็นไปตามเงื่อนไขในรัศมี ๑,๐๐๐ เมตร และระยะห่างบ้าน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ             
เป็นไปตามเงื่อนไข(ในรัศมี ๕๐๐ เมตร) ปัญหาความเดือดร้อน การร้องเรียน ไม่มี (ขอใหม่) ยังไม่ประกอบการ        
พ้ืนที่พักทรายได้รับอนุญาตเป็นของบริษัท และรายดังกล่าวได้รับความเห็นจากประชาคมหมู่บ้านแล้ว จึงขอรายงาน
ที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 ที่ประชุม ทราบรายงานคณะกรรมการฯ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อใบอนุญาตดูดทรายในเขตพื้นที่ต าบลกุดบง   
 รายบริษัทร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด ตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖  
 หมวด ๓ ข้อ ๑๘(๒) 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุม ตามที่ส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย      
ได้แจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง พิจารณาให้ความเห็น เรื่องราวขอต่อใบอนุญาตดูดทรายตามความใน
มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รายบริษัทร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด ขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ าโขง 
บริเวณหมู่ที่ ๕ ต าบลกุดบง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
อนุญาตดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๓ ข้อ ๑๘(๒) ก าหนดว่าในด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร 
ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และในรายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าด าเนินการตรวจชันสูตรแล้วตามรายงาน ขั้นตอนปฏิบัติให้          
ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม 
 
 

/เลขานุการสภาฯ... 



-๕- 
 

 - เลขานุการสภาฯ ชี้แจงขั้นตอนหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตดูดทรายในเขตต าบลกุดบง 
ผู้ด าเนินการขอต่อใบอนุญาตหรือขออนุญาต ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านก่อน และยื่นขอ       
ต่อใบอนุญาตหรือขออนุญาตจากส านักงานที่ดิน เพื่อส านักงานที่ดินแจ้งเรื่องให้สภาฯ พิจารณาสภาฯ จะมอบหมาย
ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งข้ึนเข้าตรวจสอบชันสูตรว่า ในด้านการปกครองประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ 
มีความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอ่ืน เพ่ือรายงานให้สภาฯประกอบการ
พิจารณา ในรายบริษัทร่มโพธิ์ศรีสุริยะจ ากัด ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ผ่านการตรวจชันสูตรของ
คณะกรรมการฯ แล้ว 
 - ประธานสภาฯ กล่าวให้ที่ประชุมอภิปรายว่ามีประเด็นใดหรือมีข้อสังเกตใดหรือไม่ 
 - นายสุพล  สุจริต ส.อบต.หมู่ ๑๔ อภิปรายตั้งข้อสังเกต เรื่อง ประเด็นที่มีการร้องเรียนบ่อย 
เส้นทางการขนส่ง ฝุ่นละออง ต้องไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่ท าการเกษตรกรหรือใช้เส้นทาง
สาธารณะร่วมขอให้ผู้ประกอบการดูแลบ ารุงรักษาเส้นทางตลอดเวลา 
 - นางสมจิตร  แสนชัยยา ส.อบต.หมู่  ๕ ในฐานะตัวแทนพ้ืนที่หมู่  ๕ ที่มีการดูดทราย              
รายบริษัทร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด  ได้ผ่านความเห็นชอบประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕            
แล้วประชาชนในพื้นท่ีไม่มีการร้องเรียนร้องคัดค้าน 
 - ประธานสภาฯ กล่าวมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้บริษัทร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด ต่อใบอนุญาตดูดทรายตามความใน
มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีความเสียหายทางเศรษฐกิจและ
ทรัพยากรธรรมชาติแต่อย่างใด มติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบตามค าขออนุญาตดูดทราย ตามความในมาตรา ๙  
 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (รายใหม่) 
 -ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง เนื้อที่ประมาณ ๑-๐-๐๐ ไร่ 
 -บริษัท ซาวาน่า อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป(ประเทศไทย)จ ากัดเนื้อที่ประมาณ ๔-๐-๐๐ ไร่ 
 ในพื้นที่(ท้องท่ี) หมู่ที่ ๕ ต าบลกุดบง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม ตามที่ส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย ได้แจ้งเรื่อง   
การขออนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รายบริษัทซาวาน่า อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
(ประเทศไทย)จ ากัด และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง ยื่นขออนุญาตดูดทรายบริเวณแม่น้ าโขง พ้ืนที่หมู่ที่ ๕ ต าบลกุดบง 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ให้ความเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ 
หมวด ๓ ข้อ ๑๘(๒) ในด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในขั้นตอนเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจง 
 
 
 

/เลขานุการสภาฯ… 



-๖- 
 

 - เลขานุการสภาฯ ชี้แจงที่ประชุม ขั้นตอนหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตดูดทรายในเขตต าบลกุดบง 
สภาฯ ได้วางหลักเกณฑ์ขั้นตอน ผู้ขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ าโขงเขตโซนนิ่ง พ้ืนที่หมู่ที่  ๕ ต าบลกุดบง           
ต้องด าเนินการได้รับความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน พ้ืนที่ก าหนดโซนนิ่ง ให้ประกอบการดูดทรายและยื่นเรื่อง
ให้ส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย ด าเนินการตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
และยื่นเรื่องให้สภาฯเห็นชอบ เมื่อสภาฯ ได้รับแจ้งเรื่องการขออนุญาต สภาจะมอบหมายให้คณะกรรมการที่สภาฯ 

แต่งตั้งขึ้นเข้าตรวจสอบชันสูตร ประกอบกับ การตรวจสอบของ อบต.กุดบง ตามเงื่ อนไขที่คณะอนุกรรมการระดับ
จังหวัด เช่น สถานประกอบการต้องห่างจากเขื่อนป้องกันตลิ่ง รัศมี ๑,๐๐๐ เมตร ห่างจาก วัด บ้าน โรงเรียน 
โรงพยาบาล สถานที่ราชการ รัศมี ๕๐๐ เมตร แต่กิจการดังกล่าวเป็นกิจการต้องควบคุมหรือเป็นกิจการเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพที่ท้องถิ่นควบคุม ต้องห่างจากวัด บ้าน โรงเรียน สถานพยาบาล สถานที่ราชการ อย่างน้อย ๑๐๐ เมตร  
สภาฯ ก็จะใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตดูดทราย 
พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๓ ข้อ ๑๘(๒) ซึ่งทุกขั้นตอนต้องแล้วเสร็จก่อนน าเสนอสภาพิจารณาให้ความเห็น 
 - ประธานสภาฯ กล่าว การพิจารณาขออนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน รายบริษัท ซาวาน่า อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป(ประเทศไทย)จ ากัด  และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง        
ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขขั้นตอนที่สภาฯ ก าหนดแล้ว และ
คณะกรรมการณ ได้พิจารณาชันสูตรตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และรายงานผลให้ที่ประชุมทราบแล้ว 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 - นางสมจิตร  แสนชัยยา ส.อบต.หมู่ ๕ อภิปราย รายบริษัท ซาวาน่า อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
(ประเทศไทย)จ ากัด และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง ยื่นประกอบการใหม่ ผ่านความเห็นชอบประชาคมหมู่บ้านแล้ว 
ราษฎรยังไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีการร้องคัดค้านพ้ืนที่ประกอบการ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีท่านใดอภิปรายหรือตั้งข้อสังเกตหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่
ประชุมแยกประเด็นลงมติท่ีละราย ขอ รายห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง  
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง ดูดทรายในแม่น้ าโขงบริเวณหมู่ที่ ๕ 
ต าบลกุดบง มติเป็นเอกฉันท์ 
 - ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม บริษัท ซาวาน่า อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป(ประเทศไทย)จ ากัด  
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ บริษัท ซาวาน่า อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป(ประเทศไทย)จ ากัด    
ดูดทรายในแม่น้ าโขงบริเวณหมู่ท่ี ๕ ต าบลกุดบง มติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗ ญัตติพิจารณาอนุมัติให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๗.๑ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า ซอยบ้านนางหนูสี จันทะพล แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบตัวยูมีฝาปิด พื้นที่หมู่ ๖ พิกัด ๑๘.๐๙๐๔๖๐ ,๑๐๓.๐๙๕๕๑๖ รายละเอียดตามค าชี้แจงที่เปลี่ยนแปลงแนบ  
 - ประธานสภาฯ ให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียด 

/นายทศพล... 



-๗- 
 

 - นายทศพล  มีศรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ชี้แจงที่ประชุม ด้วยกองช่าง             
ได้ตรวจสอบต าแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า ค่าพิกัดโครงการคาดเคลื่อนจากต าแหน่งที่ก่อสร้างทางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบตัวยูมีฝาปิด พ้ืนที่หมู่ ๖ พิกัด(เดิม) ๑๘.๐๘๙๗๙๒,๑๐๓.๐๙๔๙๗๔ ขนาดพ้ืนที่รับน้ ากว้าง            
ไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๑๖๙ เมตร ตามแบบ อบต.กุดบง ก าหนด ตั้งจ่ายจาก  
เงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อบัญญัติงบประมาณ พิกัดใหม่ที่ขอแก้ไขเป็น ๑๘.๐๙๐๔๖๐,๑๐๓.๐๙๕๕๑๖ ขนาดพ้ืนที่  
รับน้ ากว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๑๖๙ เมตร ตามแบบที่ อบต.กุดบง ก าหนด  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในการลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดตามบัญชีแนบให้ที่ประชุมแล้ว จึงเสนอสภาพิจารณา 
 - ประธานสภาฯ กล่าว ตามที่นายกฯ เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายในการลงทุน
โครงการดังกล่าว เป็นการแก้พิกัด ซึ่งเกิดความคาดเคลื่อน รายละเอียดตามบัญชี มีสมาชิกอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี 
ขอมติที่ประชุม 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า ซอยบ้านนางหนูสี จันทะพล แบบคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยูมีฝาปิด พื้นที่หมู่ ๖ 
พิกัด ๑๘.๐๙๐๔๖๐ ,๑๐๓.๐๙๕๕๑๖ มติเป็นเอกฉันท์ 
  ๗.๒ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ ๑๓ แบบตัวยูมีฝาปิดพื้นที่หมู่ ๑๓ 
พิกัด ๑๘.๐๙๓๘๓๒,๑๐๓.๐๘๙๖๗๕ ค าชี้แจงท่ีเปลี่ยนแปลงแนบ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ชี้แจงที่ประชุม ตามที่กองช่าง เจ้าของงบประมาณได้
ตรวจสอบต าแหน่งที่ตั้งโครงการดังกล่าว พบว่า ค่าพิกัดโครงการ คาดเคลื่อนจากต าแหน่งก่อสร้างจริง จากต าแหน่ง
ที่ก่อสร้างทางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยูมีฝาปิด พ้ืนที่หมู่ ๖ พิกัด ๑๘.๐๘๙๗๙๒,๑๐๓.๐๙๔๙๗๔ 
ขนาดพ้ืนที่รับน้ ากว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ความยาว ๔๕ เมตร ตามแบบ อบต.กุดบง 
ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ค าชี้แจงใหม่ ก่อสร้างทางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยูมีฝาปิด พ้ืนที่
หมู่ ๑๓ พิกัด ๑๘.๐๙๓๘๓๒,๑๐๓.๐๘๙๖๗๕ ขนาดพ้ืนที่รับน้ ากว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร 
ความยาว ๔๕ เมตร ตามแบบ อบต.กุดบง ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในการลงทุนที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ให้ที่ประชุมแล้ว จึงเสนอพิจารณา 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุมจะอภิปรายหรือไม่ แก้ไขพ้ืนที่และพิกัด หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน
โครงการก่ อสร้ า งทางระบายน้ า  ภายในห มู่บ้ าน  พื้ นที่ ห มู่  ๑๓  แบบตั วยู มีฝาปิดพื้ นที่ ห มู่  ๑๓                      
พิกัด ๑๘.๐๙๓๘๓๒,๑๐๓.๐๘๙๖๗๕ มติเป็นเอกฉันท์     

/ระเบียบวาระ… 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๘ ญัตติรายงานเพื่อทราบ 
 (๑) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 (๒) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) 
 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ ๘ (๑) ให้นายกฯ รายงานที่ประชุม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง กล่าวชี้แจงที่ประชุม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
ได้แถลงนโยบายต่อสภา เมื่อเข้ารับหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕      
ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๑ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพ่ือน าเสนอ แผนงาน แนวทางโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะ
ด าเนินการในพ้ืนที่ มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๘/๕ บัญญัติให้       
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี รายละเอียดตามเอกสาร รูปเล่มที่จัดท าและส่งมอบให้สภาฯ แจ้งสมาชิกแล้วนั้น      
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ จุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาในรูปแบบของแผนพัฒนาและ
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ด าเนินโครงการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๘,๗๓๐,๔๔๙ บาท พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๘ โครงการ 
งบประมาณ ๑๘,๑๑๖,๐๐๗ บาท พัฒนาด้านบริหารจัดการการจัดระเบียบสังคม ๓ โครงการ งบประมาณ 
๑๑๒,๔๕๕ บาท รายละเอียดว่าจัดท าโครงการอะไรบ้าง อยู่ในเอกสาร ปัญหาและอุปสรรค การพัฒนาและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและปัญหาความคาดเคลื่อนของโครงการ จึงได้จัดท าไว้ในเอกสารแล้ว จึงเสนอที่ประชุมทราบ  
 ที่ประชุม  ทราบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๕ 
 (๒) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕)  
 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุมในระเบยีบวาระท่ี ๘ ให้ฝ่ายบริหารชี้แจง 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ชี้แจงที่ประชุม การรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดบง (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลพัฒนา ข้อ ๒๙(๒) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนา (๓) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็นที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันรายงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี รายละเอียดตามรายงานที่เสนอให้ที่ประชุมแล้ว 
 ที่ประชุม ทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดบง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) 
 
 

/ประธานสภาฯ… 



-๙- 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม การด าเนินการประชุมสภาสมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ด าเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่     
ที่ท าให้การด าเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และวันนี้เป็นวันปิดสมัยประชุมสามัญด้วย จึงขอปิดสมัย
ประชุมสามัญที่สี่ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 ปิดประชุม  เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
        ผู้จดบันทึกการประชุม           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

       ( นายสมพงศ์  คงเลข )   ( นายจันทร์  มีศรี )  
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 


